

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN DƯƠNG KINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 126/UBND-TCKH  
Về việc tổ chức thực hiện dự toán  
ngân sách Nhà nước năm 2025.

*Dương Kinh, ngày 13 tháng 01 năm 2025*

Kính gửi:

- Các phòng, các đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các phường;
- Các trường học: Mầm non, Tiểu học, THCS;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Thông tư số 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định 4668/QĐ-UBND ngày 09/12/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của Hội đồng nhân dân quận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của Ủy ban nhân dân quận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường;

Thực hiện Công văn số 79/UBND-TC ngày 13/01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường và các trường học về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 như sau:

**1. Về tổ chức dự toán thu ngân sách nhà nước.**

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025, củng cố nền tảng phát triển mới cho Kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Để phân đầu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đề ra, thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2025 được giao ở mức cao nhất, đề nghị các phòng, các đơn vị thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, xây dựng

phương án thu tích cực ngay từ những tháng đầu năm; một số nguồn thu cần tiếp tục tập trung theo dõi chặt chẽ, đảm bảo thu đúng, thu đủ như thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Trong đó lưu ý:

- Cơ quan Thuế tiếp tục cải cách hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của cá tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung và các lĩnh vực thu từ đất đai, thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

- Triển khai đầy đủ, kịp thời Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất. Tổ chức rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện sắp xếp lại, xử lý xe ô tô, máy móc, thiết bị bảo đảm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công. Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản công.

## **2. Về tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương**

Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định, kiểm soát chi chặt chẽ, đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định.

### ***a. Đối với dự toán chi đầu tư cho các dự án***

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp cùng Kho Bạc Nhà nước Dương Kinh và các đơn vị liên quan tham mưu điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu tiền sử dụng đất. Trong trường hợp khoản thu này dự kiến giảm so với dự toán, giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giãn tiến độ thực hiện hoặc cắt giảm đối với các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu tiền sử dụng đất.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; rà soát, phát hiện các khó khăn vướng mắc, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và

giải ngân các dự án; điều chuyển kế hoạch vốn trong phạm vi tổng số kế hoạch vốn năm 2025 được giao từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả nhưng chưa được bố trí vốn.

***b. Đối với dự toán chi thường xuyên:***

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên...đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

- Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2025 được giao các phòng, đơn vị, Ủy ban nhân dân các phường thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên đảm bảo khớp đúng dự toán được Hội đồng nhân dân quận quyết định, Ủy ban nhân dân quận giao, đảm bảo về thời gian, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đảm bảo bố trí đủ kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định và những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ; nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

**3.** Các đơn vị nghiêm túc thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, trong đó, nguồn phải tạo, phạm vi, tỷ lệ trích số thu được để lại thực hiện theo đúng quy định tại: Khoản 9, Điều 3; Điều 4, Thông tư 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

**4.** Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch; chỉ ứng trước dự toán theo quy định của pháp luật.

- Ủy ban nhân dân quận đã bố trí đầy đủ kinh phí thực hiện các Nghị quyết cho Ủy ban nhân dân các phường (Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND, Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, Quyết định 99-QĐ/TW...), các đơn vị chủ động điều hành đảm bảo cân đối ngân sách cấp mình, tổ chức chi theo dự toán, khả năng thu ngân sách.

5. Ngoài việc thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên theo quy định, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức chỉ đạo, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành. Xử lý kịp thời, đầy đủ những sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách trong quản lý điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về phòng Tài chính – Kế hoạch để hướng dẫn bổ sung hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân quận đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

*(Kèm theo Thông tư 88/2024/TT-BTC ngày 24/12/2024 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2025).*

**Nơi nhận:**

- CT UBND quận (để báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Phương**